

Đổi sách hỏa hoạn khi có thiên tai



Hỏa hoạn sẽ làm cho thiệt hại nặng nề hơn. Nếu bạn chứng kiến cảnh lửa bắt cháy, hãy hợp sức với người xung quanh, cùng nhau dập lửa trước khi nó lan rộng. Tuy nhiên, nếu vì thế mà không kịp chạy thoát thì sẽ rất nguy hiểm. Phải nhớ kỹ 3 nguyên tắc chữa cháy giai đoạn đầu, hết sức bình tĩnh phán đoán và không được hấp tấp vội vã.

Ba nguyên tắc chữa cháy giai đoạn đầu

① Nhanh chóng loan báo

Khi phát hiện có hỏa hoạn, ta to để nhờ hàng xóm cứu giúp, nhanh chóng gọi 119 để cấp báo.



② Dập lửa trong vòng 3 phút

Tận dụng các đồ dùng trong tầm tay, như dùng bình chữa cháy, nước để dập lửa, nếu không có thì nhúng ướt tấm trải hoặc mền để trùm lên.



③ Nhanh chóng chạy thoát

Nếu lửa đã lan đến trần nhà thì phải bỏ cuộc. Trong khả năng có thể, hãy đóng cửa ra vào và cửa sổ của phòng đang cháy, ngăn bầu không khí đang có lửa cháy lại để chạy thoát.



Cách dùng bình chữa cháy và các điểm chú ý

Hiện tại, càng có nhiều nơi thiết đặt các đồng hồ ga có thể tự động ngắt đường cấp ga khi cảm nhận được độ rung lớn, nên không cần phải mạo hiểm đến cả bị bỏng người để đi tắt lửa. Khi đã hết rung lắc mạnh, ta tắt lửa ngay và đóng van ga. Thông thường, khả năng có thể chữa cháy giai đoạn đầu được cho là trước khi lửa bắt cháy lên đến trần nhà, do đó nếu lửa đã lan đến trần nhà rồi thì chúng ta phải vừa chú ý tránh hít phải khói cháy và nhanh chóng thoát thân.



Ai cũng có thể tiến hành chữa cháy được

Về ống nước chữa cháy dạng đứng (Stand pipe)

Khi có thiên tai quy mô lớn, Yamato là thành phố có khu dân cư đông đúc nên việc chống đám cháy lan rộng, trong trường hợp phát sinh hỏa hoạn mang tính đa phát đồng thời, vẫn là một vấn đề nan giải.

Ống chữa cháy dạng đứng sẽ được cắm vào trụ cấp nước hoặc trụ chữa cháy được đặt trên đường lộ, nối thêm ống nước nhựa vào thì ai cũng có thể tham gia vào hoạt động chữa cháy. Chúng ta nên học và biết trước cách thao tác ống nước này cũng như cách sử dụng bình chữa cháy.

Ống nước Stand pipe này được lắp đặt ở các nhà ga, cửa hàng tiện lợi, trường học, hội phòng chống thiên tai tự trị trong thành phố.



●Chữa cháy giai đoạn đầu

Đầu tiên là bình chữa cháy gắn tầm tay. Thứ dập lửa bằng cách dùng xô, chậu chứa nước, cùng với đó là chuẩn bị sẵn ống chữa cháy Stand pipe. Trong trường hợp sử dụng ống Stand pipe thì không được vào căn phòng đang bốc cháy, chỉ xịt vòi nước từ bên ngoài vào.

●Chống cháy lan

Để đám cháy không lan qua các nhà kề bên, chúng ta hãy xịt nước vào căn nhà chưa cháy.



Video về cách sử dụng ống nước Stand pipe →



※Xông vào căn nhà đang cháy để dập lửa là điều hết sức nguy hiểm, hãy phun nước từ phía ngoài căn nhà.